
sþ. 483. Fyrirspurn [302. mál]
til iðnaðarráðherra um framkvæmd iðnaðarstefnu.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hvernig hefur verið háttað í tíð núverandi ríkisstjórnar vinnu "samstarfsnefndar um
framkvæmd iðnaðarstefnu" sem sett var á fót samkvæmt ályktun Alþingis frá 3. maí 1982?


